

Số: /SYT-KHNVTC

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2021

V/v Trả lời ý kiến phản ánh
của ông (bà) Đỗ Thị Hoàng
Trang.

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Tiếp nhận Công văn số 2742/STTT-TTCNTTTT ngày 30/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Đỗ Thị Hoàng Trang, nội dung như sau:

“Tôi và em trai tôi là Đỗ Hồng Hoàng (CMND: 264436440) đã bị kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh từ lúc bùng dịch từ đầu tháng 6/2021 đến nay, với mong muốn được về quê và đã nhiều lần đăng ký với cơ quan chức năng nhưng chưa được về quê theo nguyện vọng. Vì chúng tôi không thuộc diện được tỉnh đưa về theo nguyện vọng (không thuộc đối tượng mẹ bầu mang thai, sinh viên hoặc người đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi như Chỉ thị của tỉnh. Đến khi ba tôi mất chúng tôi cũng vẫn không được phép về.

Nay chúng tôi chân thành xin cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận xem xét về việc hướng dẫn cho chúng tôi thủ tục để được về quê sau khi chúng tôi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đồng thời hiện tại chúng tôi có 1 căn nhà bà ngoại tại 26 Võ Thị Sáu, phường Kinh Dinh, tỉnh Ninh Thuận hiện đang không có ai ở nên chúng tôi có thể cách ly tại nhà bà ngoại của chúng tôi tại địa chỉ trên sau khi được về tới tỉnh Ninh Thuận. Như vậy, chúng tôi có thể xin giấy phép từ tỉnh Ninh Thuận, cấp phép cho chúng tôi được phép tự chạy xe máy về quê hoặc được tỉnh đưa về quê theo quy định hay không? Nếu được cấp phép về quê và cách ly tại nhà, chúng tôi sẽ cam kết với địa phương sẽ cách ly tại nhà bà ngoại trong vòng 14 ngày theo quy định và chúng tôi sẽ tự chịu mọi chi phí phát sinh trong thời gian cách ly nhằm giảm ảnh hưởng đến kinh phí của tỉnh và Nhà nước hiện đang khó khăn trong việc giúp đỡ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tôi và gia đình rất mong các cấp chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ cấp giấy phép cho chúng tôi được phép về quê càng sớm càng tốt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!”

Sở Y tế trả lời như sau:

Căn cứ Công điện số 1265/CD-TTg ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An; Công văn số 5253/UBND-VXNV ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai Công điện 1265/CD-TTg ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tại khoản 2 quy định: “...người dân thực hiện đúng chủ trương “ai ở đâu ở yên đấy” cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có chủ trương mới hoặc khi Tỉnh triển khai kế hoạch đón công dân tiếp theo.”

Sở Y tế kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTCT.

GIÁM ĐỐC

Lê Vũ Chương